



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

เรื่อง ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ได้มีการประเมินบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง รวมจำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด (เดิม)	ตำแหน่ง/สังกัด (ใหม่)	หมายเหตุ
๑	นางปิยะฉัตร คำปันทิพย์	ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๑-๑๙-๒๑๐๑-๐๐๕ สังกัด กองป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๑-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๕ สังกัด สำนักปลัด อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	
๒	นางสาวจุฬารัตน์ คำบุญเรือง	พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการ และเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๓-๒-๐๗-๒๑๐๑-๐๐๘ สังกัด กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูล และสารสนเทศ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๑-๐๗-๒๑๐๑-๐๑๒ สังกัด กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจะแต่งตั้งผู้ได้รับการพิจารณารับโอนให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามีมติให้ความเห็นชอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอัครา พรหมเผ่า)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา